

Thư của Linh Mục Trương Thành Công, Cần Thơ (23/1/2013)

Từ: Gb. Cong <congcantho@gmail.com> Tới: paulus caritas <stpaulfamilyofcharity@yahoo.com> Đã gửi 7:28 Thứ Tư, 23 tháng 1 2013 Chủ đề: Kinh tham và chúc mừng Bon mang PHAOLO Kinh tham Cha PHAOLO cùng Quy Ong Ba Anh Chi trong GIA DINH BAC AI THANH PHAOLO. Dịp đầu Nam mới 2013 và dịp mừng kính Thánh Phaolô, Tông-Đo-Dân-Ngoại 25.01, con có ít dòng kính tham và chúc sức khỏe Cha cùng tất cả Gia đình BAC AI Phaolô thân yêu. Nguyên xin Chúa, qua lời chuyển cầu của Thánh Phaolô, ban tràn đầy niềm vui, sức khỏe, hạnh phúc và ơn thánh trên Cha cùng tất cả Ông Ba Anh Chi, và quý quyền. Con xin hiệp dâng tất cả kính nguyện và hy sinh trong ngày lễ cùng với Cha và Gia đình trong lời cầu nguyện tạ ơn Chúa và xin ơn lành trong Năm mới. Xin Chúa chúc lành và làm cho công việc bác ái của Gia đình được thuận lợi và đạt nhiều thành quả tốt đẹp trong Năm mới, để nhiều người nghèo khổ được hưởng nhân tình yêu thương, lòng quảng đại, cùng sự trợ giúp của Cha, của Gia đình BAC AI. Con sẽ nhắc nhở ba con giao dân ở Thới Long Xuân cầu nguyện và hiệp thông với Cha cùng Gia đình Phaolô. Giao điểm chung con vừa tròn 4 tuổi hôm 15.12.2012 vừa qua. Ba con đã qua một lễ Giáng sinh vui vẻ và sốt sắng, làm nhiều hàng da, có gắng làm việc chung, học giao lý với nhau... Ngoài ra, con đang cho ba con nuôi vịt an Tết. Chương trình này cũng khá thành công và hiệu quả trong việc giúp ba con "kiếm ăn" và tập làm việc, tập tiết kiệm... Chương trình có những ưu điểm sau: Vốn thấp (mỗi gia đình nhận 10 vịt con : giá 170.000 đVN) - Thu hoạch ngắn hạn (trên dưới 2 tháng là có thể bán thịt) - Nguồn thức ăn dễ kiếm và rẻ (lục bình, ốc bươu vàng, cốm ngỗng) - Xác suất rủi ro mất vốn thấp (chỉ có 10 vịt con) - Lãi khá cao (bán 70-80.000đ/con 2kg -> chỉ cần bán 2 con vịt-thịt thì đủ trả vốn)... Chung con đã bắt đầu chương trình này từ Tháng 10/2012, với khoảng 1000 con vịt con, thay có kết quả: nhiều người đã trả lại vốn nuôi đợt đầu. Nên con có gắng tìm nguồn vốn cung cấp cho bà con nuôi thêm 800 con để ăn Tết. Hy vọng Tết nay ba con sẽ vui hơn... Xin Cha và Gia đình của nguyên cho chung con. It dòng kính tham, chúc mừng và tin tức của Giao điểm gọi đến Cha cùng Quy Ong Ba Anh Chi trong Gia đình. Xin Cha Phaolô và Quy Ong Ba Anh Chi nhận lấy tâm tình biết ơn và lòng quý mến của chung con. Kính chào trong Chúa Kitô, GB. Cong. Cantho
http://conduongtinhyeu.org/D_1-2_2-126_3-126_4-931/